



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

.....

อาศัยอำนาจ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และโดยอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ส่งคำขอวิทยฐานะให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ และประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลั่นกรองผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายช่อม กรไกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด

ที่	ชื่อ /ตำแหน่ง/สถานศึกษา/ สาขาที่ขอรับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๑	นางวาสนา ภูงามเขียว ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านรุ่ง (อำเภอน้ำเกลี้ยง) สาขาวิทยาศาสตร์	นายทองคำ จิตสุภาพ ผอ.ร.ร.บ้านรุ่ง	นายสำเร็จ สำนักนิตย์ ผอ.ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านคูบ	นางสาวชลิตา กรอบทอง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านโนนหนองสิม



ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑

ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๗ ชุด ดังนี้

ที่	ชื่อ /ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา/สาขาที่ขอรับการ ประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๑	นางสาวศรัณย์ภัทร อินเทพา ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อำเภอโนนน้ำแก้ง) สาขาปฐมวัย	นายทองใจ ทิพย์รักษา ผอ.ร.ร.บ้านโนนสว่าง	นายสำเร็จ สำนักนิตย์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านคูบ	นางเกศินี พันผา ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาปฐมวัย ร.ร.อนุบาลอำเภอโนนน้ำแก้ง (เขิน)
๒	นางรุชณี มณู ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนดี (อำเภอขามเฒ่า) สาขาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี	นายเด่นชัย เบญจมาตย์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนดี	นายชาติชาย นามวงศ์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโนนคูณ	นายสมเดช แก้วภักดี ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี ร.ร.บ้านกุดเมืองฮาม
๓	นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสมาน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด (อำเภอยะหา) สาขาวิชาดนตรี	นายธวัชชัย สกุนะสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านร่องสะอาด	นายไพบุลย์ ประสานพันธ์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านป่าไร่	นายประสิทธิ์ เอกวารีย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาดนตรี ร.ร.บ้านโนนสว่าง (อสพ.๑๗)
๔	นางสาวรุ่งนภา เนตรพันทั้ง ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ (อำเภอพยุห์) สาขาคณิตศาสตร์	นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพยุห์	นายโอกาส รวมสิทธิ์ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านกระแซงฯ	นางเฉลิมศรี วรรณทอง ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ ร.ร.บ้านเปือยประชาสามัคคี
๕	นางปิยฉัตร คงขุนทด ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองพะแนง (อำเภอโนนน้ำแก้ง) สาขาภาษาไทย	นางสาวสมร ช่องาม ผอ.ร.ร.บ้านหนองพะแนง	นายวิทยา สุภะเกษ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านละเอาะ	นางอุไรวรรณ ดาวเรือง ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาภาษาไทย ร.ร.บ้านละเอาะ
๖	นางสาวธัญวลัย ศิริญาณ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำแก้ง (อำเภอโนนน้ำแก้ง) สาขาภาษาไทย	นายศิริ สุภาพ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำแก้ง	นายสุชาติ เทสันตะ วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองบาง	นางกฤติมา ศรีวิชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาภาษาไทย ร.ร.บ้านละเอาะ



	ชื่อ / ตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา/สาขาที่ขอรับการ ประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๗	นายวัชรภรณ์ พิมพ์ขาว ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดุนสิม (อ.ส.พ.ป.๘) (อำเภอกันทรารมย์) สาขาสุศึกษา/พลศึกษา	นายชัยณรงค์ อดทน ผอ.ร.ร.บ้านดุนสิม (อ.ส.พ.ป.๘)	นายสุรชาติ ทอนศรี วิทยฐานะผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์	นายไพบูรณ์ ว่องไว ครูวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สาขาสุศึกษา/พลศึกษา ร.ร.บ้านอาลัย

